

หมู่ ปล.และ หมู่ ปก.ในการตั้งรับ

ก. กล่าวทั่วไป

หมู่ ปล.และ หมู่ ปก. จะไม่ถูกจัดให้ทำการตั้งรับเป็นอิสระ โดยปกติปฏิบัติการตั้งรับในกรอบของ มว.ปล. ดังนั้น หมู่จะต้องปฏิบัติการอยู่ภายในพื้นที่ของ มว. ซึ่งมีการวางแผนการยิงและการตรวจการณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว หมู่เพียงแต่จัดการป้องกันตนเองโดยรอบ และประสานการยิงกับหมู่ข้างเคียง ผบ.หมู่เพียงอำนวยความสะดวกและดำเนินการใช้อาวุธภายในหมู่ของตน

ข. หมู่ ปล.

๑. ภารกิจ

ภารกิจของ หมู่ ปล. ก็เช่นเดียวกับการกิจของ มว.ปล.ในแนวหน้านั้นเอง และด้วยการสนับสนุนจากอาวุธยิงอื่นๆ เพื่อจะ ยับยั้ง ข้าศึกด้วยการยิงให้หยุดอยู่ข้างหน้าที่มั่น และ ผลักดัน ด้วยการรบประชิด ส่วนของหมู่ ต้องทำหน้าที่ป้องกันอาวุธยิงช่วยภายในพื้นที่ของ มว. และให้สามารถทำการยิงประสานการช่วยเหลือกับหน่วยข้างเคียง เมื่อมีความจำเป็น ผบ.มว.อาจนำหมู่ (หรือส่วนหนึ่งของหมู่) ไปยิงที่มั่นเพิ่มเติม เพื่อป้องกันปีก หรือด้านหลังของพื้นที่ตั้งรับของ มว.

๒. การใช้หมู่

ก) ผบ.หมู่ ต้องเลือกที่ตั้งยิงของ กำลังพลแต่ละคนภายในหมู่ของตน ต้องเลือกที่มีพื้นที่การยิงดีที่สุด ผบ.หมู่ ต้องกำหนดเขตการยิงให้คาบทั้กันทุกๆประเภทอาวุธ จนแน่ใจว่ามีการยิงครอบคลุมทั่วพื้นที่กว้างด้านหน้าของหมู่ ระยะเคียงระหว่างหลุมบุคคล ย่อมแตกต่างกันตามภูมิประเทศ และการใช้หลุมบุคคลว่าจะใช้หลุมเดี่ยว หรือหลุมคู่ ระยะห่างนี้ควรอยู่ระหว่าง ๕ - ๒๐ เมตร

- ในภูมิประเทศที่มีการปกปิดเป็นอย่างดี ระยะเคียงควรเป็น ๕ เมตร ระหว่างหลุมบุคคลเดี่ยว และ ๑๐ เมตร ระหว่างหลุมบุคคลคู่

- ในภูมิประเทศที่เป็นที่โล่งแจ้ง ระหว่างหลุมบุคคลเดี่ยว ควรให้ห่างกัน ๑๐ เมตร และหลุมบุคคลคู่ควรห่างกัน ๒๐ เมตร

ข) การเลือกว่าจะใช้หลุมบุคคลเดี่ยวหรือคู่นั้น ขึ้นอยู่กับ ขวัญของทหารและหลักการยิง เพราะเหตุว่าบุคคลนั้นเป็นการขยายผลในการตรวจการณ์ได้อย่างมีขาดแคลน และให้ดีขึ้นเรื่องขวัญของทหารมาก ควรใช้หลุมบุคคลคู่เสมอ หากสถานการณ์อำนวยให้ ผบ.มว.เป็นผู้กำหนดที่มั่นเพิ่มเติมให้แก่หมู่ ถ้าหากว่าต้องการจะให้ป้องกันปีกและด้านหลังของ มว.

๓. หน้าที่ของ ผบ.หมู่

ก) เมื่อได้รับคำสั่งการตั้งรับจาก มว. ผบ.หมู่ ก็จะไปตรวจภูมิประเทศที่ตนได้รับมอบ ผบ.หมู่ จะต้องบันทึกที่ตั้งของหมู่ข้างเคียง และอาวุธยิงช่วยอื่นๆ ทั้งจะต้องไปประสานงานกับหน่วยนั้นๆ ด้วย แล้ว ผบ.หมู่ ก็สั่งการ ณ พื้นที่ที่ได้รับมอบ

ข) ภายหลังที่ได้ออกคำสั่งการตั้งรับของหมู่แล้ว ผบ.หมู่ ก็นำกำลังในหมู่ของตนเข้าที่แต่ละคนเป็นรายบุคคล ผบ.หมู่ ต้องจัดยามคอยเหตุอย่างน้อยที่สุด ๑ นาย ให้เข้าในที่ซึ่งสามารถตรวจการณ์ได้ดีที่สุด และให้ทั่วเส้นทางต่างๆ ที่ตรงมายังพื้นที่ของหมู่ ก่อนที่จะเริ่มทำงาน ผบ.หมู่ ต้องให้ทหารวางตัวลงบนพื้นที่ที่จะขุดหลุมบุคคล ต้องให้ทหารแต่ละคนสามารถตรวจการณ์ และมีขอบเขตการรบได้จริงๆ ณ ที่ ตั้งยิง

นั้นๆ ผบ.หมู่ จะต้องแน่ใจว่า เขตการยิงนั้นๆ จะต้องคาบทับกันทุกๆคน รวมทั้งของหมู่ด้วย ขึ้นต่อ ไป ผบ.หมู่ ดำเนินการชุดหลุมบุคคล, จัดทำแผนจระยะ, พรางและการถากถางพื้นยิง

ค) ที่อยู่ของ ผบ.หมู่ จะต้องอยู่ในที่ซึ่งตรวจการณ์ทั่วทั้งกว้างด้านหน้าที่ได้รับมอบ ควบคุม หมู่ได้ และสามารถรักษาการติดต่อกับ ผบ.มว.ได้ตลอดเวลา ในเหตุการณ์ที่ ผบ.หมู่ ไม่อาจตรวจการณ์ได้ทั่ว กว้างด้านหน้า หรือไม่อาจควบคุมหมู่ได้จากที่อยู่เพียงแห่งเดียว ผบ.หมู่ ก็ใช้ หน.ชุดยิงในการควบคุม หมู่ด้วย

ง) ในระหว่างการตั้งรับ งานประการแรกของ ผบ.หมู่ ก็คือ การควบคุมการยิงของหมู่ ในการตั้งรับระยะประชิดตัวเท่านั้นที่ ผบ.หมู่ ต้องทำการยิงด้วย หน.ชุดยิงทำการยิงเช่นเดียวกับ พล.ปล. หรือ พลยิงลูกระเบิด และต้องช่วยเหลือ ผบ.หมู่ ในการควบคุม

๔. การระวังป้องกัน

เป็นการเพิ่มเติมความรับผิดชอบ ในการระวังป้องกันภายในหน่วยเท่านั้น เพราะหมู่ก็เป็นส่วน หนึ่งในการระวังป้องกันของส่วนใหญ่ออยู่แล้ว การกิจในการระวังป้องกัน ได้แก่ ที่ตั้งยามคอยเหตุ, ที่ฟัง การณ์, ที่ตรวจการณ์, หมู่คอยเหตุหรือหมู่ ลว.ติดต่อ

๕. การติดต่อสื่อสาร

การพบปะ เป็นปัจจัยในการควบคุมหน่วยของ ผบ.หมู่ ที่สำคัญที่สุด ทักษะและเสียงสัญญาณ (มือและแขนสัญญาณ, พลุสัญญาณ, อาวุธเบาต่างๆ หรืออาณัติสัญญาณที่คิดขึ้น ฯลฯ) ก็นำมาใช้ได้ตาม ความจำเป็น และตามที่นัดหมายกันไว้ อาวุธประจำกาย อาจใช้ยิงเป็นอาณัติสัญญาณที่ได้นัดหมายไว้ก่อน

ค. หมู่ ปก.

๑. การกิจ

การกิจของ หมู่ ปก. คือ ขยายอำนาจการยิงช่วย (ยิงสนับสนุน) ให้แก่ มว.โดยใกล้ชิด และต่อเนื่อกัน ปก.ปฏิบัติการอยู่ในที่มั่นของ มว. เพื่อที่จะสัมฤทธิ์การกิจด้วยการยิง และยิงฉากป้องกันชั้นสุดท้าย การยิงของ ปก. ได้จัดอยู่ในแผนการยิงของกองพัน

๒. หลักการใช้

ก.) ปก. ของ มว.ในแนวหน้าตั้งยิงในวงรอบของ มว. เพื่อให้การคุ้มครองกันได้กว้างขวางทั่ว พื้นที่ตั้งรับของ มว. ร่วมแลกเปลี่ยนการยิงช่วยซึ่งกันและกัน กับหน่วยข้างเคียง เพื่อให้ได้รับผลดี ในการ สนับสนุนร่วมกัน ให้มีส่วนในการยิงร่วมกันในการยิงฉากป้องกันชั้นสุดท้าย หรือการยิงอื่นๆ ในแผนการยิง สนับสนุน และในที่ซึ่งข้าศึกรุกเข้ามาใกล้แนวตั้งรับของ มว. ผบ.มว.เป็นผู้กำหนดที่ตั้งยิงทั่วไป ในแนวยิง ป้องกันชั้นสุดท้าย และเขตการยิงของ ปก.ทุกกระบอก ผบ.หมู่ เป็นผู้เลือกที่ตั้งยิงที่แน่นอนอีกทีหนึ่ง

ข.) การใช้ ปก. จะต้องใช้เป็นคู่ แยกห่างกัน ๓๐ เมตร เป็นอย่างน้อย ผบ.มว.เป็นผู้ชี้พื้นที่ ตั้งปืนเหล่านี้ ให้สามารถคุ้มครองเส้นทางเคลื่อนที่ที่น่าเป็นอันตรายแก่ฝ่ายเราหรือไม่ ก็ต้องครอบคลุมพื้นที่ การยิงสนับสนุนร่วมกันระหว่าง ปก.ทุกกระบอก ภายในพื้นที่ตั้งรับของ มว.ย่อมทำได้เสมอ ถ้ามีเส้นทางเข้า หาฝ่ายเรามาก จนไม่สามารถคุ้มครองได้ด้วย ปก.หนึ่งคู่ ก็อาจแยกใช้ ปก.เป็นกระบอกก็ได้ เพื่อให้คุ้ม ครอง ได้เต็มที่หมาย ผบ.ร้อย. หรือ ผบ.พัน. อาจสั่งให้ ปก.เบา ใน มว.ปล.ไปทำงานในการกิจเฉพาะอย่าง เช่น การ แลกเปลี่ยนการยิงกับหน่วยข้างเคียง เป็นต้น

ค.) พลกระสุน เตรียมที่เก็บกระสุน ที่ซึ่งสามารถส่งกระสุนอย่างต่อเนื่องให้แก่ ปก.ได้ตลอดเวลา ให้ความคุ้มครองแก่พลยิงและพลยิงผู้ช่วย ทั้งพร้อมที่จะเข้าทดแทน เมื่อพลยิงหรือพลยิงผู้ช่วยได้รับอันตรายจนไม่สามารถทำการยิงได้

๓. หน้าที่ของ ผบ.หมู่

ก.) เมื่อได้รับคำสั่งการตั้งรับจาก ผบ.มว.แล้ว ผบ.หมู่ ก็ตรวจภูมิประเทศในบริเวณที่ได้รับมอบหมาย ต้องประสานกับ ผบ.หมู่ ปล. และอาวุธช่วยอื่นๆ ก่อนที่จะเลือกที่ตั้งยิงแท้จริงให้แก่อาวุธของตนเสร็จแล้วจึงออกคำสั่งให้แก่หมู่ ณ บริเวณพื้นที่ปฏิบัติการของหมู่ตนเอง

ข.) หลังจากที่ได้ออกคำสั่งการตั้งรับให้แก่หมู่แล้ว ผบ.หมู่ ก็นำกำลังเข้าที่ตั้งยิงอาวุธแต่ละชนิด จัดวางและเตรียมการยิงตามที่ได้รับมอบหมายเขตการยิงไว้แล้ว ผบ.หมู่ ต้องไปตรวจสอบด้วยตนเองเกี่ยวกับการตรวจการณ์ และเขตการยิง ซึ่งตนได้เลือกที่ตั้งยิง และจัดการประสานงานกับหน่วย ปล.ไว้แล้ว ว่าได้ผลเพียงใด ในขณะที่เตรียมที่ตั้งยิง ผบ.หมู่ตรวจสอบการยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้ายของปืนทุกกระบอก และรายงาน ผบ.มว. ถึงเรื่องขยายอำนาจการยิงกวาดและพื้นที่อันตราย ผบ.หมู่ ยังต้องตรวจอัตรากระสุนขั้นแรก และกำกับดูแลในเรื่อง การถากถางพื้นยิง, เตรียมการในเรื่องการยิงขั้นต้น, ที่ตั้งยิงสำรองและที่ตั้งยิงเพิ่มเติม และต้องทำแผนบันทึกกระยะยิงจากที่ตั้งยิงทุกแห่งอีกด้วย

ค.) ผบ.หมู่ จะต้องเลือกและเตรียมการในเรื่อง ที่อยู่ของตนเอง ที่อยู่นี้จะต้องสามารถมองเห็น ผบ.มว. เพื่อรับคำสั่งและต้องสามารถควบคุมกำลังของตนได้ หากเรื่องต่างๆเหล่านี้ ไม่อาจกระทำได้จาก ที่อยู่แห่งเดียว ผบ.หมู่ ก็ควรควบคุมเฉพาะอาวุธที่ยิงคุ้มครองเส้นทางเคลื่อนที่ ซึ่งอาจทำอันตรายให้หมู่มากที่สุดเท่านั้น ส่วนอีกพวกหนึ่งคงอยู่ในความควบคุมของพลยิง

๔. การระวังป้องกัน

การระวังป้องกันปืนกล ประกอบด้วย ทหารหนึ่งคนเป็นอย่างน้อย คอยทำหน้าที่แจ้งภัยให้แก่ ปก. ให้พร้อมที่จะทำการยิงอย่างได้ผลตลอดเวลา ยามคอยเหตุของ หมู่ ปล. ซึ่งจัดที่คอยเหตุทุกหมู่ นั้น ก็อาจแจ้งเตือนการเข้ามาของข้าศึก ทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ เป็นการเพิ่มเติมการระวังป้องกันให้แก่ ปก. อีกด้วย

๕. เครื่องยิงจรวดต่อสู้อากาศยาน

๑. ภารกิจ

ภารกิจของ คจตถ. คือ ขยายการป้องกันและต่อสู้อากาศยานในระยะประชิด ให้แก่ มว.ปล.

๒. การใช้

ผบ.มว. จะให้ คจตถ. ออกไปอยู่ในส่วนข้างหน้าของพื้นที่ตั้งรับ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันต่อสู้อากาศยาน คจตถ.จะได้รับมอบ ทิศทางยิงหลัก เพื่อให้สามารถคุ้มครองพื้นที่ที่เข้าใจว่า รถถังข้าศึกจะเข้ามา พลกระสุนจะต้องวางตัวอยู่ใกล้ๆ กับที่ตั้งยิง เพื่อช่วยให้ความคุ้มครองแก่พลยิง เพิ่มเติมกระสุนและทดแทนพลยิง เมื่อพลยิงได้รับอันตรายจนทำให้ทำการยิงไม่ได้ ที่ตั้งยิง คจตถ.และทิศทางยิงหลักจะ ต้องประสานกับอาวุธต่อสู้อากาศยานอื่นๆ ซึ่งตั้งยิงอยู่ในที่มั่นของ มว.ด้วย หากข้าศึกไม่มียานเกราะ คจตถ.อาจใช้ทำลายอาวุธยิง และกำลังข้าศึกเป็นกลุ่มก้อนได้

